

# ไทยมุ่งกดดัน เจรจาเปิดเสรี เกษตร-บริการ

**ผู้จัดการรายวัน** - ไทยกำหนดทำที่เดิน  
หน้าเจรจาการค้ารอบใหม่ ให้ความสำคัญ  
เปิดเสรีสินค้าเกษตรและบริการ ยืนยันจะ  
เป็นหัวหอกในการเจรจาเพราะไทยส่งออก  
สินค้าเกษตร 1 ใน 10 ของโลก เตรียมแผน  
กดดันอียูยกเลิกอุดหนุนส่งออกสินค้า  
เกษตรในเวทีเจรจาที่จะถึงนี้ มั่นใจการใช้  
เงินคชก.ช่วยสินค้าเกษตรไม่ผิดกฎ WTO

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิด  
เผยว่า ขณะนี้ ไทยกำลังระดมความคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
กับภาคการเกษตรและภาคการค้าบริการ  
เพื่อกำหนดท่าทีของไทยในการเจรจาการค้า  
รอบใหม่ขององค์การการค้าโลก (WTO)  
ที่กำหนดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2543  
เป็นต้นไป โดยคาดว่า จะมีใช้ระยะเวลาใน  
การเจรจาไม่ต่ำกว่า 4 ปี และจะเริ่มต้นเตรียม  
การระดับรัฐมนตรีเพื่อเตรียมวาระในการ  
เจรจาที่สหรัฐฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 30  
พ.ย. - 3 ธ.ค. 2542

ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่จะมีการเตรียม  
การหรือในการเจรจาการค้ารอบใหม่ ได้แก่  
ความตกลงว่าด้วยการเปิดตลาดสินค้า  
เกษตรและความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ  
โดยจะมีประเด็นสืบเนื่องอื่นๆ ที่ที่ประชุม  
รัฐมนตรีที่สิงคโปร์ได้กำหนดให้มีการตั้ง  
คณะทำงานศึกษาอีก 3 เรื่อง คือ นโยบาย  
การลงทุน นโยบายการแข่งขัน และการจัด  
ซื้อโดยรัฐ

ในการเตรียมการ ไทยจะให้ความสำคัญ  
สำคัญกับการเจรจาสินค้าเกษตรรอบใหม่  
เป็นอย่างมาก และจะผลักดันให้มีการเปิด  
เสรีให้มากที่สุด เพราะไทยเป็น 1 ใน 10 ของ  
ประเทศที่มีการให้การอุดหนุนการส่งออก  
ของโลก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้การ  
กีดกันการค้าสินค้าเกษตรหมดไป แหล่งข่าว  
กล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า แนวทางในการเจรจา  
ก็คือจะพยายามเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก  
ยกเลิกมาตรการอุดหนุนสินค้าเกษตรลงให้  
มากที่สุด โดยเฉพาะสหภาพยุโรป (อียู) ที่  
ปัจจุบันนี้มีการให้การอุดหนุนการส่งออกถึง  
75% ทำให้สินค้า เช่น น้ำตาล ข้าวสาลีและ  
ผลิตภัณฑ์นมมีการแข่งขันกับสินค้าไทย  
เป็นอย่างมาก ขณะที่สหรัฐฯ ให้การอุด  
หนุนเพียง 3% และแคนาดา 4% ซึ่งตามข้อ  
บังคับของ WTO ประเทศสมาชิกจะต้องลด  
การอุดหนุนการส่งออกลง 36% ภายใน 6 ปี  
หลังจากข้อตกลงเกษตรมีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ไทยยังจะให้ความสำคัญกับ  
การเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกลดการอุด  
หนุนภายในประเทศ (Domestic Support)  
เพราะขณะนี้พบว่า ประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ส่วนใหญ่ยังมีการอุดหนุนในอัตราที่สูงมาก

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนมาตรการการแก้  
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำของคณะ  
กรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ  
เกษตรกร (คชก.) ที่ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำใน  
การเข้าไปแทรกแซงสินค้าเกษตร ก็ถือเป็น  
มาตรการอุดหนุนภายในอย่างหนึ่ง แต่ใน  
ความตกลงสินค้าเกษตรเดิมไทยได้ผูกพัน  
ว่าจะลดวงเงินอุดหนุนจาก 2.2 หมื่นล้านบาท  
เหลือ 1.9 หมื่นล้านบาท ในปี 2547 ซึ่งไม่  
น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ตามความตกลงสินค้า  
เกษตรเดิม ไทยได้เปิดตลาดโดยการลด  
ภาษีและผูกพันสินค้าเกษตรทุกรายการ ยก  
เว้นสินค้าประมง รวม 740 รายการ คือ 1.  
ลดภาษีแต่ละรายการอย่างน้อย 10% และ  
2. ลดภาษีเฉลี่ยทุกรายการให้ได้อย่างน้อย  
24% และยังได้ยกเลิกมาตรการที่มีใช้ภาษี  
และเปลี่ยนเป็นมาตรการภาษีรวม 23  
รายการ และให้มีการนำเข้ามาได้โควตามิ  
นากำ นอกโควตาให้นำเข้าได้ในอัตรา  
ภาษีสูงตั้งแต่ปี 2538-2547

การเปิดตลาดสินค้าเกษตรในปีที่ผ่าน  
มา พบว่าไทยได้ผลประโยชน์จากการเปิด  
ตลาดเกษตรของประเทศอื่นเช่น ข้าว น้ำตาล  
ทราย เนื้อไก่ และมันอัดเม็ด/มันเส้น และ  
ในการเจรจาเปิดเสรีสินค้าเกษตรรอบใหม่  
ไทยก็จะพยายามที่จะให้การเปิดตลาดเป็น  
ประโยชน์กับไทยให้มากที่สุด แหล่งข่าว  
กล่าว

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ในการเจรจารอบ  
ใหม่นี้มีประเด็นที่ไทยจะต้องให้ความระมัด  
ระวังคือการเสนอประเด็นเจรจาตามมาตร  
ฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานแรงงาน โดย  
การผลักดันของสหรัฐฯ และอียูเข้าไปด้วย  
เพราะทั้ง 2 ประเทศได้แสดงท่าทีว่าจะให้นำ  
เข้าไปหารือใน WTO แล้ว ซึ่งไทยจำเป็นต้อง  
มีการร่วมตัวกับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อคาน  
อำนาจ ส่วนประเด็นด้านแรงงาน ไทยมีจุด  
ยืนที่ชัดเจนว่าองค์กรแรงงานระหว่างประ  
เทศ (ILO) เป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่นี้อยู่  
แล้ว และไม่ควรรนำเข้าหารือใน WTO อีก